
sþ. 530. Fyrirspurn [238. mál]
til heilbrigðisráðherra um niðurstöður áfengismálanefndar.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

1. Mun ráðherra óska umræðu á Alþingi um niðurstöður áfengismálanefndar sem skipuð
var vorið 1983 af þáverandi heilbrigðisráðherra og skilaði lokatillögum í janúar 1987?

2. Hvernig hyggst ráðherra og ríkisstjórnin nýta niðurstöður nefndarinnar til að marka
opinbera stefnu í áfengismálum?


